

Hơn 1,6 triệu người khuyết tật đã được cấp BHYT

14:11 31/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội vừa tổ chức buổi tập huấn công tác truyền thông trong lĩnh vực người khuyết tật cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí nhằm giúp các đơn vị sự chia sẻ, kết nối, thúc đẩy công tác truyền thông, có định hướng truyền thông lĩnh vực người khuyết tật chính xác, phù hợp.



Quang cảnh chương trình tập huấn.

Phát biểu tại tập huấn, bà Đinh Thị Thụy, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam cho biết, Việt Nam hiện có hơn 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7,06% dân số từ 2 tuổi trở lên. Trong số này, có hơn 1,6 triệu người khuyết tật nặng và rất nặng đã được cấp thẻ BHYT, đạt 100%. Còn với những người khuyết tật nhẹ, tùy theo địa phương, có nơi đã triển khai cấp cho đối tượng này.

Các bệnh viện đa khoa trung ương, tỉnh và huyện đều có khoa phục hồi chức năng, 20 tỉnh, thành phố thành lập được trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và 107 cơ sở giáo dục chuyên biệt cho trẻ em khuyết tật không đến được trường lớp bình thường, đã thống nhất được ngôn ngữ kí hiệu và chữ nổi Brail trong toàn quốc.

Hằng năm, có khoảng 19.000 người khuyết tật được dạy nghề tạo việc làm; giới thiệu việc làm cho khoảng hơn 20.000 lượt người khuyết tật với tỷ lệ thành công đạt trên 50%, khoảng gần 40.000 người khuyết tật được vay vốn quỹ quốc gia về việc làm với lãi suất ưu đãi...“Trong những năm qua, nhờ công tác truyền thông được đẩy mạnh nên những phân biệt, đối xử với người khuyết tật đã giảm nhiều. Mặc dù vậy, việc tiếp cận với người khuyết tật với các công trình xây dựng vẫn khó khăn, bên cạnh đó là vấn đề việc làm”, bà Đinh Thị Thụy cho biết.

Với hoạt động báo chí nói riêng, theo bà Quyên, báo chí góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về người khuyết tật (NKT). Báo chí tham gia biểu dương những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, gương điển hình của NKT. Không chỉ phản ánh, nêu gương, báo chí còn phát hiện và phê phán những yếu kém, bất cập trong quá trình hòa nhập của NKT. Nhìn chung, báo chí là diễn đàn về các sáng kiến, cơ hội, lộ trình tham gia hòa nhập của NKT, đồng thời giới thiệu các mô hình, phương hướng hỗ trợ NKT hiệu quả, thông qua đó, đóng góp tiếng nói lớn chuyển tải đến cộng đồng thông tin về NKT, giúp cộng đồng có cách nhìn nhận tích cực hơn.

Tuy nhiên, hiện nay, truyền thông về NKT còn những hạn chế nhất định như: xu hướng truyền tô đậm thêm hoàn cảnh hoặc đề cao NKT quá mức. Điều này có thể đã và sẽ củng cố thêm những định kiến vốn có về NKT. Do vậy, để có những bài báo hiệu quả, nên bắt đầu bằng việc thay đổi những suy nghĩ đã ăn sâu vào công chúng rằng NKT vô dụng và không có năng lực.

Điều quan trọng, cần làm rõ nguồn gốc vấn đề NKT không thể đóng góp cho cộng đồng không phải là do những khiếm khuyết trên cơ thể họ mà bởi nhiều trường hợp chưa được tạo điều kiện để phát triển hết năng lực của mình. “Trên cơ sở đó, khi tuyên truyền về NKT, cần phản ánh đúng sự thật, không bi kịch quá, không đề cao quá NKT là những người yếu thế trong xã hội. Tiếp cận thông tin dựa trên quyền con người, tôn trọng sự đa dạng, loại trừ định kiến, kỳ thị. Tuân thủ nguyên tắc đạo đức và an toàn, đa chiều và công bằng, kết hợp việc sử dụng ngôn ngữ chọn lọc, chuẩn xác theo quy định của pháp luật và mang tính phổ thông nhất”- bà Quyên nhấn mạnh.

Tại buổi tập huấn, đại diện một số tổ chức hội người khuyết tật kiến nghị việc cấp bằng lái xe cho

người khuyết tật đang gặp nhiều rào cản dù luật đã quy định, trong khi họ vẫn phải tham gia giao thông để mưu sinh; bên cạnh đó là việc cấp tài khoản và giao dịch cho người mù của một số ngân hàng cũng đang gặp nhiều trở ngại....

Gia Linh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/hon-16-trieu-nguoi-khuyet-tat-da-duoc-cap-bhyt>